

Hiện tượng kỳ lạ của cô Bé 14 Tuổi

Tác Giả: TiaLia

Thứ Năm, 31 Tháng 12 Năm 2009 14:16

Cô Bé 14 Tuổi Có Công Mất Trọng Nhìn Xuyên Qua Cỗ Thở, Đá và Kim Lọ.

Mất cô gái đẹp thông minh, tuổi teen đã làm cho các chuyên gia Y Khoa bối rối, không thể giải thích được tại sao đôi mắt kỳ lạ của cô không có con ngươi mà chỉ có duy nhất màu trắng. Đột biến hiếm, đôi mắt của cô còn có thể nhìn xuyên qua đá và kim lọ.

Cũng như nhiều trẻ em khác Laura Castro, 14 tuổi, tại Florida, Mỹ, có công mất bình thường khi mới ra đời. Cho đến 10 tuổi công mất của em trở khác, con ngươi không còn nữa, biến đổi thành nâu vàng rồi đến màu trắng. Hiện nay, các chuyên gia Y khoa vẫn chưa giải thích được hiện tượng kỳ lạ này.



Bà Anabel Castro, đã ly dị với chồng và là mẹ của Laura cho hay ” Con gái tôi có thể thấy mọi nơi trong ban ngày cũng như trong bóng đêm và cô ta còn có thể nhìn xuyên qua đá và kim lọ. Mọi ngày, đôi mắt Laura càng trắng ra và tầm nhìn của nó càng mạnh hơn ”.

Các bác sĩ cũng phải thừa nhận sự nhìn xuyên thấu kỳ lạ của Laura khi họ tiến hành làm mất cuộc kiểm tra. Laura có thể nhìn thấy rõ vật khác xuyên qua mắt khi bê tông dày hơn 10cm. Công bé cũng nhìn thấy tất cả mọi thứ có trong kết cấu, qua những bức tường đá, những lớp gỗ dày, những khối kim lọ... ”Có thể mất hóa chất nào đó trong cỗ thở của bé ”. Những chuyên gia ai giải thích chính xác được hiện tượng kỳ lạ này. Các chuyên gia nghi ngờ.

” Khi mới phát hiện, Tôi rất lo lắng và tôi đã đưa con gái đi gặp Bác Sĩ nhưng Bác sĩ nói công mất con gái tôi bình thường “Bà Castro nói. ” Vào một buổi sáng khi Laura thức dậy, cô bé thất vọng vì cô có thể nhìn xuyên suốt qua cỗ thở của mình ngay cỗ mất công của con tim. Cô đã gào thét. Sự việc công tiếp diễn cho đến khi Laura tiếp đi vào chỗ như trước khi năng nhìn xuyên thấu của mình”.

Kể từ khi công mất biến đổi, bên bè trong trường của cô bé đã không chơi với cô bé nữa vì họ sợ cô bé nhìn xuyên suốt được mọi việc. Nhiều đứa trẻ trong trường gọi bé Laura là đôi mắt... ma. Laura rất đau buồn nhưng họ có một đội ngũ viên ring cô sợ là người nên mọi việc cũng phai dần.

Hiện nay các chuyên gia Y Khoa vẫn chưa giải thích được hiện tượng kỳ lạ này của bé.